
๑ 

(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ ๑  ประจ ำปี ๒๕๕๙        

วันพุธที่  ๒๙  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

 

ผู้มำประชุม 

๑. นายพรศักดิ์   ละโลงสูงเนนิ  ประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๑ 

 ๔. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๒ 

๕. นายสุชาติ  จติต์สวา่ง  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๒ 

๖. นายปิยวัฒน์   เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๓ 

 ๗. นายวิวัฒน์    ภูมสิูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๔ 

 ๘. นายยันต์    วินจินัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๔ 

๙. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๕ 

๑๐. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๕ 

 ๑๑. นายสมศักดิ์   พันเสนา  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๖ 

 ๑๒. นางบันหยัด   เถาะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๗ 

 ๑๓. นายคล้าย   ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๘ 

๑๔. นายอดิศร  ฮะสูงเนนิ  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๘ 

๑๕. นางสมควร   บังสูงเนนิ  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๙ 

๑๖. นายสามิตร ์  ศริิฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม 

๑. นางฐิตภิัค    กะการดี  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๑ 

๒. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 

๓. นายวิภู    บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๗ 

 

 

 



๒ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 

๒. นายระโหงษ์   โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 

๓. นายสมภาร   โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 

๔. นางสาวเนตรนภา โนนพลกรัง  นักวิชาการคลัง 

๕. นายอ านาจ   บริบูรณ์   นักวิชาการศกึษา 

๖. นางสาวทิพวรรณ   นมเฟือง  เจ้าพนักงานพัสดุ 

๗. นายรัฐนันท์   พงศอ์ ามาตย์  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

๘. นายเด็ดดวง   วัฒนเนติกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๙. นายมงคล    หกกระโทก  รองปลัด อบต.นากลาง 

๑๐. นางจารุณี   เครือสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๑. นางเสาวนีย์   ศรพีุทธรินทร์  หัวหนา้ส านักปลัด 

๑๒. นางสาวอนงค์   เลากลาง  เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๓. นางสมจติร   อินออ่น   คนงานทั่วไป 

๑๔. นายศุภชาต ิ  ธาตุบุรมย์  ผูช่้วยนักวิชาการศกึษา 

๑๕. นางจนิดารัตน ์  ทรงสังข์  นักทรัพยากรบุคคล 

๑๖. น.ส.ฐิตริัตน์  เทพสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 

๑๗. นางผกาภรณ์   สังขส์ูงเนิน  ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน 

๑๘. นางออ้มจิตร   ทิพย์เกาะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๙. นางสาวสุจติรา ลาภสูงเนิน  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา ฯ ได้จุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
   

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๑.๑ สมาชิกสภาและผูจ้ะเข้าร่วมแจ้งขอลาประชุม ดังนี้ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) - นายวิภู  บัลลังค์  ส.อบต. หมู ่๗ ลา  (มีธุระจ าเป็น) 

- นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน  ส.อบต. หมู่ ๓ ลา  (มีภารกิจ) 

- นางฐิตภิัค  กะการดี  ส.อบต. หมู่ ๑ ลา  (มีภารกิจส่วนตัว) 

- นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก ฯ (ติดราชการ อสม.) 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 



๓ 

 ๑ .๒  เรื่ อ งจากส่ วนราชการอื่ นห รือผู้ เข้ าร่ วมป ระชุม          

เชญิตามล าดับ 

นายอ านาจ  บริบูรณ์ - ขอแจ้งกรณีศูนย์นาใหญ่ได้รับมอบงบประมาณของบริษัท 

(นักวิชาการศกึษา) คอตโต้ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อปรับปรุงก่อสรา้งเทพืน้ 

 คอนกรีต ก าหนดการก่อสร้างในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 - ขอแจ้งก าหนดการภารกิจของงานกิจกรรมของกอง

การศึกษา ฯ โดยก าหนดการศึกษาดูงานที่สวนสัตว์ของศูนย์

เด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์  ก าหนดเดินทางในวันที่ ๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ 

 - ขอแจ้งก าหนดการแห่เทียนในวันเข้าพรรษา  โดยก าหนดแห่

เที ยนวันที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙  (รายละเอียดและ

ก าหนดการปรากฏในเอกสาร) 

นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง - ขอแจ้งสถานะการเงนิการคลังและรายได้รายจ่าย ดังนี้ 

(นักวิชาการคลัง)  (และได้แจงรายละเอียดของกองคลัง ปรากฏรายละเอียดตาม

เอกสารแล้ว) 

  - รายได้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๑. จัดเก็บเอง ประมาณการ ๑๖,๙๑๖,๓๑๐.-บาท  

รับจริง ๑๘ ,๖๘๒,๐๐๗ .-บาท   สู งกว่าประมาณการ 

๑,๗๖๕,๖๙๗.-บาท 

  ๒. รัฐบาลจัดสรรให้ ประมาณการ ๑๗,๓๘๑,๘๙๐.-

บาท  รับจริง ๑๑,๕๖๘,๒๓๖.๙๔.-บาท  ต่ ากว่าประมาณ

การ ๕,๘๑๓,๖๕๓.๐๖.-บาท 

  ๓. เงินอุดหนุน ประมาณการ ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  

รับ จริ ง  ๕ ,๒๘๓ ,๓๓๓ .-บาท   ต่ าก ว่ าป ระมาณ การ 

๑,๗๑๖,๖๖๗.-บาท 

  สรุปรายได้ประมาณการทั้งสิ้น ๔๑,๒๙๘,๒๐๐.-บาท  

รั บ จ ริ ง  ๓ ๕ ,๕ ๓ ๓ ,๕ ๗ ๖ .๙ ๔ .-บ า ท   ต่ า ก ว่ า 

๕,๗๖๔,๖๒๓.๐๖.-บาท 

  - รายจ่าย 

  - ประมาณรายจ่าย ทุกหมวดรายจ่าย ณ วันที่ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙  เป็นเงิน ๔๑,๗๓๓,๗๙๕.๘๒.-บาท 

  - จา่ยจริงเป็นเงิน ๑๓,๗๘๑,๐๙๓.๑๒.-บาท 



๔ 

  หมายเหตุ งบ ๔๑ ล้านบาท  จ่ายไป ๑๓ ล้านบาท  

ถือว่าจ่ายไปน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประมาณการ  ข้อเสนอควร

เร่งรัดการเบิกจ่ายกรณีทที่มเีงินเพียงพอแลว้ 

  - เงินสะสม คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙  เป็นเงิน ๗,๑๑๕,๕๒๐.๙๕.-บาท 

  แต่ยังคงมีโครงการก่อหนี้ผูกพันตามเอกสารที่แนบให้

ทุกท่านแลว้  เช่น  - ๑๓๒,๐๐๐.-บาท (ก่อหนี้แล้ว) 

      - ๒,๖๕๓,๕๐๐.-บาท (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

  รวมเงินสะสม  ๔,๓๓๐,๐๒๐.๙๕.-บาท 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบที่ได้ช้ีแจงตามเอกสารและชีแ้จงดว้ยวาจาแล้ว 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดสงสัยจะสอบถามในเรื่องการเงินการคลังของ อบต. 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) นากลาง หรอืไม่ ถ้ามีเชิญ 

นางสาวทิพวรรณ  นมเฟือง - ขออนุญาตช้ีแจง โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

(เจ้าพนักงานพัสดุ)  ๑. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ราคากลาง 

๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท  ได้คู่สัญญาแล้ว คือ บริษัท พรพิทักษ์ 

ซัพพลาย จ ากัด  เสนอราคาต่ าสุด ๒,๘๘๐,๐๐๐.-บาท     

อยู่ระหว่างท าสัญญาซื้อขาย 

  ๒. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล.   

หมู่ ๑ ราคากลาง ๖๐๐,๐๐๐.-บาท  ผู้เสนอราคาต่ าสุด คือ 

หจก.พอดีก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด ๕๙๙,๐๐๐.-บาท      

อยู่ระหว่างท าสัญญาจา้ง 

  ๓. โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.

นากลาง อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ๕๕๐,๐๐๐.-

บาท 

  ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าบ่าง (หมู่ ๔ 

บ้านหนองบอนเชื่อม หมู่ ๖ บ้านนาใหญ่พัฒนา)  จ านวน ๒ 

ช่วง  ราคากลาง ๑,๒๓๖,๓๐๐.-บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาใหญ่ หมู่ ๒ 

ราคากลาง ๑๑๓,๔๐๐.-บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

นายรัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ - กรณีการเจาะบ่อน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จรงิ ๆ 

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง)  แล้วควรเจาะนานแล้ว  แต่มีปัญหาสุดวิสัยไม่สามารถหาผู้

รับจ้าง/ ไม่มีคนเจาะนั่นเอง  จึงล่าช้ามากสระน้ าแห้งไม่มี

น้ าประปาแล้ว  ประชาชนเดือดร้อนมาก ๆ เดิมสภา ฯ อนุมัติ

ให้เจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวนทั้งสิ้น ๔ บ่อ  



๕ 

และได้อนุมัติวงเงิน ๔ บ่อ ตามราคากลางของราชการทั้งสิ้น 

๖๖๐,๐๐๐.-บาท  แต่บ่อ หมู่ ๒ หมู่ ๖ จ านวน ๒ บ่อ  ทราบ

ว่าพระคุณเจ้าไม่อนุญาตเรื่องที่ดินที่จะเจาะหากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ก็อาจจะได้ด าเนินการเฉพาะ หมู่ ๕ บ่อบ้าน    

นากลาง เพียง ๒ บ่อเท่านั้น  และการเจาะการตั้งวงเงิน      

จะขึ้นอยู่กับความลึกตื้นของการเจาะด้วย  หากตื้นจะใช้จ่าย

น้อยกว่าลึก  แต่จา่ยตามราคากลางของราชการ  ดังนั้น จึงขอ

แจ้งที่ประชุมสภา ฯ ว่าจะได้ด าเนินการได้จริงเพียง ๒ บ่อ    

ในส่วนของการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนรายละเอียด

โครงการจะเสนอรายละเอียดต่อจากท่านนายก ฯ ในวาระที่ ๕ 

อีกครั้ง 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - หาก ๒ บ่อที่จะด าเนนิการของหมู ่๒ หมู ่๖ มีปัญหาเรื่อง 

(นายก อบต.นากลาง) ที่ดินก็ขอให้ปล่อยใหต้กไปและไม่ต้องด าเนินการเพราะอาจผิด

ระเบียบกฎหมายของทางราชการ  เพราะที่ดนิยังมปีัญหาอยู่ 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัย 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ที่ ๒/ ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ (รายละเอียดส าเนารายงานการประชุมตามที่แนบมา

ให้ทุกท่านแล้ว) มีสมาชิกสภา ฯ อบต.ท่านใดจะเสนอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงอย่างใดหรอืไม่ ถ้าไม่มีขอมติ 

มตสิภาฯ  - มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระที่ ๓   เรื่องกระทู้ถำม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ไม่ม ี– 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระที่ ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จ 

       แล้ว  

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๔.๑ เรื่อง การจัดซือ้ที่ดนิสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองบอน 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   เชิญคณะกรรมการวิสามัญที่  อบต. ตั้ งขึ้น   เมื่อท่านไป

ด าเนนิการแล้วเสร็จให้เสนอต่อสภา ฯ เชญิ 

 



๖ 

นายมงคล  หกกระโทก - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

(รองปลัด อบต.นากลาง) พ.ศ. ๒๕๕๙  กองการศึกษา ฯ  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน้า ๑๐๖  ข้อ ๖.๒ ค่าจัดซื้อที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองบอน  ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ต่อมาโดยสภา ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการท างานเพื่อ

สืบราคากลางและราคาที่ดินข้างเคียง  เพื่อให้การจัดซื้อที่ดิน

ดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใสสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  และปลัดได้ก าชับเรื่องนี้ เป็น

นโยบายของรัฐ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ต้องถูกต้องตาม

กฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

   โดยคณะกรรมการได้สืบหาสถานที่คือแปลงที่ดินที่จะ

เหมาะสมในการปลูกสร้างศูนย์เด็กเล็กและได้นัดประชุม

ประชาคม ๒ ครั้ง ดังนี้ 

   ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี    

หมู่ ๔ หมู่ ๗ เข้าร่วมประชุมเพื่อมีความเห็นร่วมกันและได้ลง

มตติ าแหน่งที่ตัง้ของที่ดนิที่จะจัดซื้อ 

   ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผลประชามติ

ทั้ง ๒ ครั้ง ได้เลือกที่ตั้งของที่ดินในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ ๔ 

ต าบลนากลาง 

   ซึ่งข้อเท็จจริงปัจจุบันศูนย์เด็กอยู่ในโรงเรียนไม่สะดวก

ต่อการที่งบ อบต. ที่จะด าเนินการก่อสร้าง  และอยู่ใกล้ฟาร์ม

ไก่ไทยณรงค์กุดจิก มีกลิ่นเหม็น สิ่งแวดล้อมไม่ดีในบริเวณ    

ที่คณะกรรมการไปส ารวจดู  ที่ดินที่น่าสนใจอยู่ห่างจากแยก

โรงเรียนบ้านหนองบอนประมาณ ๕๐๐ เมตร  (มุ่งหน้าไปทาง

โรงสีชุมชนหนองบอนฝั่งของเมือง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ 

ตารางวา  ราคาพร้อมโอนกรรมสิทธิ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ราคา 

๘๐๐,๐๐๐.-บาท  ปัจจุบันกองคลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ

ตามระเบียบทางราชการตอ่ไป 

นายชว่ง  บุตรดี  - ผมเห็นว่า ที่ดังกล่าวอยู่ข้างในลึกเข้าไปมาก  อยากได้ 

(รองประธานสภา อบต.นากลาง) สถานที่ติดถนนลาดยางนอก ๆ เสียหน่อย  โดยสรุปอยาก

ได้มาทาง หมู ่๗ 

นายมงคล  หกกระโทก - ที่ดนิที่ติดถนนลาดยาง บ้านหนองบอนเชื่อมต าบลหนอง   

(รองปลัด อบต.นากลาง)   ตะไก้จะราคาสูงมากหลายล้านบาทต่อไร่  ที่ไปตรวจสอบและ

ดูกับคณะกรรมการท่านอื่น จริง ๆ แล้ว ๓๕๐ ตารางวา     



๗ 

เขาจะขายตามท้องตลาดประมาณ ๑.๒ ล้านบาท  แต่เราต่อ

เพราะขอมาท าให้ลูกหลานศูนย์เด็กเล็กเขายอมลดราคาให ้ 

เหลือเพียง ๘ แสนบาท  แล้วแตท่่านจะพิจารณา 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ประชาคม หมู ่๔ หมู ่๗ เขาออกมาแล้ว  ผมเห็นว่าควร 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายของทางราชการและเอา

ตามที่ประชาคมพี่น้อง หมู่ ๔ หมู่ ๗ ต้องการเพราะเขาจะได้

เอาลูกหลานมาฝากเลี้ยง  อบต.ดูแลให้ความปลอดภัยใกล้

ชุมชนด้วย หา่งไกลมูลไก่ที่มกีลิ่นเหม็นด้วย 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - ขอแจ้งวิธีการจัดซือ้จัดจา้งก็ต้องด าเนนิการตามระเบียบ 

(ปลัด อบต.นากลาง) พัสดุ ฯ ด้วย  ต้องตรวจสอบราคากลางจากส านักงานที่ดิน

ด้วย  และเปรียบเทียบราคาใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อขายด้วย  

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจรติด้วย พี่นอ้ง

ประชาชนทั่วไปจะได้เชื่อมั่นในความโปร่งใสของท างานของ 

อบต. ไม่ว่าจะฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาและข้าราชการ พนักงาน

ทุกท่านด้วย  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กร เพื่อให้

ประชาชนเห็นผลงานโดยปราศจากการทุจริต คอรัป ช่ัน

เด็ดขาด  ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาล ผมเห็นสมควรว่าอาจจะ

ประกาศสอบราคาไปเสียสักครั้งหนึ่ง  หากมีก็ให้พิจารณา

ราคาต่ าสุด  โดยก าหนดบริเวณ หมู่ ๔ หมู่ ๗  แต่หากไม่มีก็

ใช้วิธีเจาะจงไปเป็นวิธีพิเศษไปแต่ให้ด าเนินการตามระเบียบ

พัสดุและการอื่นที่ทางราชการก าหนด  โดยรอบคอบ โปร่งใส 

สร้างความเป็นธรรมทุกฝ่ายถูกต้องตอนชาวบ้านโดยเหตุผลที่

ดีที่สุดได้ด้วย  หากผิดพลาดมาก็ต้องรับผิดร่วมกัน เช่น ท าไม

ถึงซื้อตรงนี้, เจ้านี้, ราคานี้, ถูกแพงหรือไม่ ต้องถูกต้อง ตอบ

ประชาชนได้ และราชการต้องได้รับประโยชน์ร่วมกับประชาชน 

ลูกหลานด้วย  ซึ่งผมกระชับและมอบให้ท่านรองปลัด ฯ 

ด าเนินการมาโดยเคร่งครัดร่วมกับกองคลังแล้ว  คาดว่าไม่

เสียหายอย่างแน่นอน 

นายยันต์  วินจินัยภาค - ในการประชาคมโดยสรุปให้ซื้อที่ดิน (ชาวบ้าน หมู ่๔) เพราะ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔) เหตุผล ครั้งที่ ๑ ถามชาวบ้าน 

   ๑. สถานที่เดิมที่เป็นอยู่ ใครเห็นด้วยบ้าง 

   ๒. สถานที่ใหม่ซึ่งคาดว่าอาจจะซื้อ หากจากที่เดิม 

๓๕๒ ตารางวา ราคาจริง ๆ ขายกันประมาณ ๑.๒ ล้านบาท  



๘ 

แต่หากซื้อแพงก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก ฯ เพียง ๘ แสนบาท 

เพราะ อบต. ตั้งงบไว้อย่างประหยัดมีงบแค่นัน้ 

   ๓ . ป ร ะช าค ม  ค รั้ งที่  ๒  มี ท า ง เลื อ ก  ๒  แห่ ง            

จะพิจารณาแห่งไหนจึงจะถูกใจชาวบ้าน ประชาชนผู้ปกครอง

ที่สุด คือ บ้านหนองบอน บ้านบุตาต้อง โดยส่วนใหญ่เสนอที่

ใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวชุมชนและการเคหะหนองบอน

ด้วย 

นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน - ดิฉันเห็นว่า หากสร้างเด็กเล็กเข้าไปลึก ๆ ข้างในเกินไปจะไม่ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๗) ดี หากเป็นโรงเรียนเก่าจะดีกว่า ควรพิจารณาอีกครั้ง 

นายวิวัฒน์  ภูมสิูงเนิน - กระผมเห็นว่า ควรอยู่ไกล ๆ นอก ๆ ออกห่างไกลจากฟาร์ม 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔) ไก่ มูลไก่เหม็นสุด ๆ ท าร้ายเด็กเล็กอย่างมาก ๆ มันจ าเป็น 

จริง ๆ หมู่ ๔ หนองบอนและชุมชนเกิดมาก่อนฟาร์มไก่อีก       

ศูนย์เด็กเล็กต้องพิจารณาบ้างให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสร้าง

สิ่งแวดล้อมสิ่งดี ๆ สะอาด ๆ เพื่อลูกหลานจะไม่ได้เป็นภูมิแพ้  

ให้ความส าคัญข้างนอกบ้าง ไม่ใช่อยู่ในห้องแอร์ตลอด หมู่ ๔ 

เป็นบ้านน่าอยู่น่าอาศยัไม่ใช่ชุมชนสลัมแน่นอนด้วย 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมก็ฟังเหตุผลทุกคนครับ  ที่ดนิทุกคนก็อยากได้ดี ๆ แต่ 

(นายก อบต.นากลาง) ต้องเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ขีดจ ากัดเรื่องงบประมาณ ฯ สภา

อนุมัติให้โดยผมเสนอไปเพราะเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกหลานเราทั้งนั้น  

ไม่ท าวันนี้ก็จะซื้ออีก ๕ ถึง ๑๐ ปีข้างหน้าคงหลายล้านบาท

แล้ว  ผมว่าเป็นสิ่ งที่ดีก็จะมอบให้กองคลัง ฝ่ายพัสดุ ไป

ด าเนินการให้โปร่งใสถูกต้องที่สุด จะสอบราคาหรือวิธีพิเศษก็

ว่าไปตามระเบียบได้เลย 

นายอ านาจ  บริบูรณ์ - หากด าเนินการลา่ช้าไม่ทันวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งบ ๘  

(นักวิชาการศกึษา) แสน จะตกเป็นเงินสะสมไป  กรณีดังกล่าวการของบกรม 

  ส่งเสริมนั้น หาก อบต.นากลาง มีที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ 

อบต.นากลาง จึงของบประมาณมาสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก

งา่ยกว่าไม่มีที่ดิน  หาก อบต. ไม่มีที่ดินก็ไม่ได้งบประมาณการ

ก่อสร้างของกรมส่งเสริม ฯ  หากท่านใดมีที่ดินติดถนนเส้น

หลักมิตรภาพ หรอืลาดยางสายหลักราคาก็ยิ่งจะสูงมากกว่านี ้ 

สุดแล้วแตจ่ะพิจารณาครับ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามใด ๆ อีกหรอืไม่ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   หรือผู้เข้าร่วมประชุมจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีถือ

ว่าที่ประชุมรับทราบร่วมกันแล้ว  สถานที่จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้าง



๙ 

ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองบอน  กระผมฝากท่านปลัดที่ชี้ช่องและ

ตั้งงบประมาณให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อลูกหลานด้วย

ความสุจริตเป็นธรรม ถูกต้อง โปร่งใส ชาวบ้าน ผู้ปกครองและ

ทางราชการได้ประโยชน์ดว้ย 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - รับทราบจะเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบทาง 

(ปลัด อบต.นากลาง) ราชการตอ่ไป 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระที่ ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๑ ญัตติเรื่อง การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี  

(ประธานสภา อบต.นากลาง) (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ต่อสภา อบต.นากลาง เชญิเจา้ของญัตติ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ก็ตามที่ได้มีการประชุมเวทีประชาคมหมูบ่้าน ชุมชนและ 

(นายก อบต.นากลาง) ประชุมในระดับต าบลมาแล้ว ในการเสนอโครงการกิจกรรม

แผนงานต่าง ๆ เพื่อกรอบแนวทางในการด าเนินตามนโยบาย

และทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนชาวต าบล 

นากลาง ฝ่ายบริหารและสภาท้องถิ่นต่างได้รับมอบหน้าที่ให้

มาเป็นตัวแทนชาวบ้าน  เมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนความ

ต้องการใด ๆ ก็ได้เวทีประชาคมหมู่บ้านเสนอท่านสมาชิก

มาแล้ว  และตามระเบียบทางราชการก็ก าหนดให้ท าแผนให้

แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือของทุก ๆ ปี 

เพื่อทบทวนโครงการแผนงานกิจกรรมปัญหาต่าง ๆ ของ

หมู่บ้านในการที่จะบรรจุในข้อบัญญัติหรือการเสนอขอรับการ

สนับสนุนจากส่วนอื่น ๆ ด้วย  ดังนั้นในวันที่ทางฝ่ายบริหาร

โดยนายกและคณะบริหารได้เสนอญัตติตามกรอบแผนพัฒนา

ต าบลนากลาง ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพื่อให้ท่าน

สมาชิกสภา ฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - การจัดท าแผนอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน) ว่ าด้ ว ยก ารจั ด ท าแผนพั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . ๒ ๕๔๘             

เมื่ อด า เนิ นการตามขั้ นตอนและวิธี ก ารครบถ้ วนแล้ ว             

ก็จ าเป็นต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  เพราะ

ระเบียบกฎหมายบัญญัติตามนัน้  ดังนัน้ในวันที่ฝ่ายบริหารโดย

ท่านนายก ฯ  จึงได้ เสนอร่างบัญ ชีรายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ของ อบต.   

นากลาง 



๑๐ 

   และกระผมจะขออนุญาตชี้แจงและในประเด็นของ

สาระส าคัญให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติได้ทราบ

รายละเอียด ดังนี้ 

   อบ ต .น ากล าง  ใน รอบ  ๖๐  - ๖ ๒  ได้ ก าห น ด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดังนี้ 

   ๑. การพัฒนาคนและสร้างสังคมที่เป็นธรรม 

   ๒. การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและเกษตร

เข้มแข็ง 

   ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการ

ขนส่ง 

   ๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน 

   ๕. การสร้างความมั่นคงของสังคมและสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

   ๖. การบริหารราชการที่ตรงตามหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

   โดยมีรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ     

๑ - ๖ โดยปรากฏตามร่างบัญชีรายละเอียดโครงการที่ได้

แจกจ่ายให้สมาชิก ฯ  แต่ก่อนได้ผ่านมาเนิ่นแล้ว  คงจะทราบ

รายละเอียดพอสมควรหรืออย่างดีแล้ว  ในส่วนด้านท้ายของ

เอกสารจะเป็นภาคผนวกซึ่งจะมีเอกสารรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการเวทีประชาคม  เพื่อสนับสนุนการจัดท า

แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙       

ก็มีชาวบ้านเสนอโครงการครบตั้งแต่ หมู่ ๑ - หมู่ ๙ ก็ขอ

ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมสภา ฯ ตามที่ท่านนายก ฯ มอบหมาย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - เชญิท่านสมาชิก อบต. ท่านใดจะอภปิรายสอบถาม หรอื 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) การอื่นใดเชิญ 

นางเฉลิมจติต์  ฮันสูงเนิน - เห็นว่าสมบูรณ์ดีแลว้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๑) 

นายสุชาติ  จติต์สวา่ง - เห็นว่าสมบูรณ์ดีแลว้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๒) 

นายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด - เห็นว่าสมบูรณ์ดีแลว้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๓) 

 



๑๑ 

นายยันต์  วินจินัยภาค - โครงการต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ แตจ่ะฝากทุกโครงการ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔)  เช่น  เทคอนกรีต  กว้างขนาดไหน ระบุกว้าง ๑๐ เมตร         

แตอ่าจจะท าได้ ๘ เมตร อยากจะท าถนนกว้าง ๆ ฝากด้วย 

  - ฝากกองช่างส ารวจการวางท่อบ้านต่ าหนองบอน  มีบริเวณ

น้ าไหลลงและทรุดเล็กน้อย  ควรแจ้งผู้ด าเนินการมาซ่อมแซม

ด้วย  และควรวางระบายวางท่อให้น้ าไหลสะดวก ๆ ด้วย    

ผมเห็นชอบกับแผนด้วย 

นายกิตตชัิย  สุวรรณ์ - เห็นว่าแผนสมบูรณ์แลว้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๕) 

นายสมศักดิ์  พันเสนา - อยากจะให้ฝ่ายบริหารพิจารณาถนนคอนกรีตหน้าวัดเป็น 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๖) ถนนที่ เชื่อมระหว่าง หมู่  ๒ เชื่อม หมู่  ๖ อยากฝากให้หา

วิธีด าเนินการด้วยเพราะปัจจุบันช ารุดเสียหายมาก ๆ กระผม

อยากฝากให้นายกหารือปลัดดูแลถนนเส้นนี้ให้เป็นลาดยาง

ด้วย 

นายชว่ง  บุตรดี  - กระผมขอตติิงเพื่อให้ฝ่ายบริหารก่อและประสานงานให้ 

(รองประธานสภา อบต.นากลาง) รวดเร็วกว่านี้ กล่าวคือ ตามที่นายกเสนอมาในโครงการต่าง ๆ 

สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติอย่างรวดเร็ว  แต่ฝ่าย

บริหารล่าช้าไปหนอ่ยอยากฝากท างานให้เร็วกว่านี้ 

นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน - ก็กิจกรรมโครงการที่แก้ไขปัญหามีโครงการประชาชน 

(รองนายก อบต.นากลาง) เดือดร้อนจ านวนมากก็พยายามสุดความสามารถแล้ว  แต่บาง

ทีก็ติดขัด ปัญหาภายนอกจึงท าให้บางโครงการล่าช้าต้องขอ

อภัยด้วย 

นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน - เห็นว่าแผนสมบูรณ์ดีแล้ว 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๗) 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - เห็นว่าสมบูรณ์ดีแลว้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๘) 

นางสมควร  บังสูงเนิน - เห็นว่าสมบูรณ์ดีแลว้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๙) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - หากมีโครงการที่ตกหล่นหรอืมีโครงการแผนงานกิจกรรม 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านแต่ไม่ปรากฏหรือตก

หล่นไปบ้าง  ก็อาจจะได้เสนอปรับปรุงแผนต่อไปแต่หากร่าง

แผน ฯ สมบูรณ์ก็ใช้ไปตามกรอบแนวทางนั้น เมื่อท่านสมาชิก

ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสอบถามจนสิน้กระแสความ

แล้ว  ต่อไปกระผมจะขอมติสภา ฯ ว่าจะเห็นชอบร่างบัญชี



๑๒ 

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๒ ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล 

๓ ปี โปรดยกมือ 

มตสิภา ฯ  - เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์  (จะได้ประกาศใช้เป็นแผน ฯ 

ต่อไป) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๒ ญัตติเรื่อง การขออนุมัตโิอนงบประมาณ ประจ าปี 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เชญินายก อบต. 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ด้วยได้รับทราบการบริหารจัดการ บริหารส านักงาน  

(นายก อบต.นากลาง) เนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายจึง

จ าเป็นต้องโอนมาเพื่อตั้งจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารราชการ  และมิให้ราชการเสียหายจึงขอเสนอรายการ

โอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๕๙ ดังนี ้

(มอบปลัด) 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ ๑. ส านักงานปลัด 

(ปลัด อบต.นากลาง)  - โอนลด ค่ าธรรมเนี ยมและลงทะเบี ยน  ตั้ งไว้ 

๑๕๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลอื ๙๙,๗๐๐.-บาท 

   - โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่  ค่าไมค์ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

สภา ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมค์ประชุม

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 

๗ ชุด ๆ ละ ๕,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท   

เพื่อใช้ส าหรับกิจการสภา ฯ เพราะไม่เพียงพอและมีบางส่วน

ช ารุดเสียหาย  จึงจ าเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจการ

สภา ฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร

ทั่วไป) 

  ๒. ส านักงานปลัด 

   - โอนลด  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะ

บุคคล  ตัง้ไว้ ๔๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลอื ๔๐,๐๐๐.-บาท 

   - โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่  ค่าเก้าอี้ที่พักโดยสารประชาชน  

ตั้งไว้ ๑๖,๕๐๐.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ที่พัก

โดยสารประชาชน  จ านวน ๓ ชุด ๆ ละ ๔ ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง

เพื่อใช้ส าหรับบริการประชาชนที่มานั่งรอรถโดยสารประจ า

ทาง บริเวณศาลารอรถบริเวณปากทางถนนฝั่งสลักใด  หมู่ที่ 

๘ ต าบลนากลาง  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน

ทั่วไป) 



๑๓ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีท่านใดจะสอบถามอภปิรายสงสัยประการใด ๆ หรอืไม่ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ถ้าไม่มีขออนุมัติ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอนตั้งจ่ายไมค์   

ยกมอื 

มตสิภา ฯ  - อนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ขอมตริายการที่ ๒  ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติใหโ้อนเก้าอี้ที่ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) พักโดยสาร โปรดยกมอื 

มตสิภา ฯ  - อนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - กรณีนายกได้เสนอต่อสภา ฯ ในการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ประกอบการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการเจาะบ่อ

บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เชญิ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ตามที่ได้เสนอโครงการเจาะบ่อน้ าบาดาลตอ่สภา ฯ และ 

(นายก อบต.นากลาง) สภาท้องถิ่นได้อนุมัติเห็นชอบไปแล้วนั้น  และก็หาผู้รับจ้าง

เจาะบ่อบาดาลยากมากเลยและขั้นตอนการปฏิบัติ ใน

ข้อเท็จจริงตามที่กระผมเสนอไปแล้วในครั้งก่อน คือ เครื่องสูบ

น้ าแบบหอยโข่ง  แต่ได้รับทราบจากกองช่างว่าแบบหอยโข่งไม่

สามารถสูบน้ าในระยะที่มีความลึกมากได้  จึงขอเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงจากเดิมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมาเป็นแบบ

ไฟฟ้ า  ในส่ วนราคากลางและรายละเอียดจะมอบให้

ผูอ้ านวยการกองชา่งชีแ้จง ครับ 

นายรัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ - ขออนุญาตช้ีแจงตามที่นายกมอบหมาย  ในการปฏิบัติการ 

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง) เจาะบ่ อบาดาลท าได้ ยากพอสมควรเพราะปี  ๒๕๕๙         

เกิดปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศผู้ที่ประกอบอาชีพขุดเจาะมีน้อย  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานองค์กรอื่นแม้แต่

ภาคเอกชนก็มีการจ้างขุดบ่อบาดาลเป็นจ านวนมาก  ท าให้

ผู้ รับจ้ างไม่ เพี ยงพอที่ จะมาขุด ได้ ในทั นที   และในการ

ด าเนินการจริง ๆ ก็มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย    

แต่เมื่อทราบข้อบกพร่องก็จ าเป็นต้องแก้ไขเพื่อมิให้ราชการ

เสียหายและพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และสามารถแก้ไข

ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมใช้

งานได้จรงิ 

   ในกรณี ดั งกล่าวการที่ นายกเสนอเรื่องขอแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบการอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของ

สภา อบต.นากลาง ไปแล้วนั้น บัดนีไ้ด้ทราบว่า กรณีการติดตั้ง

เครื่องสูบน้ าจะต้องใช้งานได้จริงหากการขุดเจาะลึกลงไปหาก



๑๔ 

ใ ช้ เค รื่ อ งสู บ น้ า แบบ ปั๊ ม ห อย โข่ งจ ะสู บ น้ า ไม่ ขึ้ น ห รื อ

ประสิทธิภาพภาพไม่เท่าเทียมกับเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า 

(ซับเมิร์จ) ดังนั้น จึงขอเสนอเรื่องต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

  ๓. ส านักงานปลัด 

   - ค่ าสิ่ งก่อสร้าง ค่ าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ป โภค  

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ตั้งไว้ 

๓๓๐,๐๐๐.-บาท 

   - ค าช้ีแจงที่สภา ฯ อนุมัตเิดิม 

   ข้อความเดิม   โครงการขุด เจาะบ่อบาดาล เพื่ อ

บรรเทาภัยแล้ง  ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้ง มีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางบ่อไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๕๐ เมตร 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า (แบบปั๊มหอยโข่ง) ขนาด ๓ แรงม้า  

พร้อมอุปกรณ์เดินระบบไฟฟ้าแรงต่ า  และทดสอบคุณภาพน้ า 

จ านวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  สถานที่ด าเนินการ

บริเวณสระน้ า หมู่ที่ ๕ บ้านนากลาง ต าบลนากลาง (โดย

อนุมัติใช้จ่ายจากสภา อบต.นากลาง น าเงินสะสมมาจัดท า

โครงการบริการสาธารณะ) 

   - ค าช้ีแจงที่ขออนุมัตติ่อสภา อบต.นากลาง ในวันนี้ 

   ข้อความใหม่   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ อ

บรรเทาภัยแล้ง ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  มีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางบ่อไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๕๐ เมตร 

ติดตัง้เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจมน้ า  ขนาด ๑.๕ แรงม้า  พร้อม

อุปกรณ์ เดินระบบไฟฟ้าแรงต่ าและทดสอบคุณภาพน้ า  

จ านวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการบริเวณสระน้ าบ้านนากลาง 

หมู่ที่  ๕  ต าบลนากลาง (โครงการใช้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙) จุดประสงค์ เพื่ อ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในการ

บริการสาธารณะประชาชน 

   ในส่วนของงบประมาณและการก าหนดราคาใช้ราคา

กลางจากหน่ วยงานราชการจากทรัพยากรน้ าบาดาล  

รายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิก อบต. ทราบไปแล้ว 



๑๕ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ก็สรุปว่าเป็นปัญหาในการตดิตั้งเครื่องสูบน้ าหากท าไปแล้ว 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) สูบน้ าไม่ขึ้น ไร้ประสิทธิภาพชาวบ้ านก็จะว่าได้สูญ เสี ย

งบประมาณทางราชการเปล่าประโยชน์ก็เป็นไปตามหลักวิชา

ช่างเขา 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - การที่สภา ฯ ได้มีมติอนุมัติไปแล้ว  (มติสภา ฯ เป็นค าสั่งทาง 

(ปลัด อบต.นากลาง) ปกครอง) หากพบว่ามติสภาดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายหรือส่งผลกระทบใด ๆ ก็อาจจะพิจารณาทบทวน

ค าสั่งทางปกครอง  เพื่อแก้ไขมิให้เสียหายเกิดขึ้นได้ก็สมควร

พิจารณาทบทวนมติที่มีมาก่อนหน้านั้นได้ในการป้องกันและ

แก้ไขมิให้ราชการเสียหายได้ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ก็ขอใหส้ภา ฯ พิจารณาทบทวนสิ่งใดจะท าให้ประชาชนได้ 

(นายก อบต.นากลาง) ประโยชน์เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนชาวต าบลนากลางได้ก็ขอใหส้ภาพิจารณาอนุมัตดิ้วย 

นายชว่ง  บุตรดี  - ฝัง่ หมู ่๖ ที่จะเจาะบริเวณสระวัด มีปัญหาติดเรื่องที่ดินก็ 

(รองประธานสภา อบต.นากลาง) ขอให้ชะลอไปก่อน  แต่น้ าในสระแห้งแล้งเพราะท าช้าจริง ๆ 

ฝากทางฝ่ายบริหารด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ตามที่นายก ฯ เสนอเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ประกอบการอนุมัติตามโครงการเจาะบ่อบาดาล  เพื่อแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมถ้าไม่มี

กระผมจะขอมติสภา ฯ ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่าควร

เปลี่ยนแปลงกรณีเครื่องสูบน้ าที่เสนอข้างต้น  แต่วงเงนิ ๒ บ่อ 

หมู ่๕ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.-บาท  ควรอนุมัตเิปลี่ยนและอนุมัติ

วงเงินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ 

๕ บ้านนากลาง จ านวน ๒ บ่อ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.-บาท  

และติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบจมน้ าตามที่เสนอข้างต้น โปรด

ยกมอื 

มตสิภา ฯ  - อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงและอนุมัติวงเงิน ๓๓๐,๐๐๐.-บาท 

มตสิภา ฯ เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๖.๑ มีสมาชิก ผูบ้ริหาร หรอืผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) เรื่องอื่นใดเชญิเสนอได้ครับ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - โครงการตลาดชุมชน หมู ่๑ ต าบลนากลาง ค้างอยู่ผมจะ 

(นายก อบต.นากลาง) ติดตามเรื่องนี้เอง  ขอส าเนาเอกสารที่ส่งส านักงานที่ดินด้วย 



๑๖ 

นายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด - ตามที่ อบต.นากลาง ได้เคยอนุมัติท าดาดคันคลอง หมู ่๓ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๓) งบ ๑.๘ แสน ไปแล้ว  แต่มาช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓  (นาย

เที่ยง) ได้ เสนอโครงการงบหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท      

ไปท าการขุดลอกเป็นคลองไม่ทราบว่ายังไงซ้ าซ้อนหรือไม่

อย่างไร 

นายกิตตชัิย  สุวรรณ์ - ถนนบางสายใน หมู ่๕ รถวิ่งเร็วมาก ๆ เกรงจะเกิดอุบัติเหตุ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๕) อยากฝากฝ่ายบริหารก่อสร้างติดตั้งลูกระนาดด้วย เพื่อชะลอ

ความเร็วของรถ 

นางเฉลิมจติต์  ฮันสูงเนิน - ตามตรอก ซอย ทางแยก สามแยก ทางรว่ม อยากใหม้ีการ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๑) ติดตั้งกระจกโค้งเพื่อป้องกันรถชนกันตามทางแยกและลด

อุบัติเหตุในหมูบ่้าน ชุมชน ฝากบริหารด้วย 

นางสมควร  บังสูงเนิน - ฝากถึงฝา่ยบริหารประสงคอ์ยากได้ไฟวับวาบ หมู ่๙ จ านวน 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๙)  ๒ จุด เพื่อลดอุบัติเหตุในหมูบ่้านชุมชนด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ขณะนีห้มดระเบียบวาระการประชุมแลว้  แตข่อแจ้งการ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ประชุมนอกรอบต่อท่านสมาชิก  เพื่อประชุมนอกรอบเป็นกรณี

พิเศษเพื่อให้ท่านสมาชิกได้เสนอโครงการร่วมกับนายก  โดย

จะบรรจุในร่างข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๐  โดยก าหนดประชุมใน

วันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เพื่อให้กองช่างได้ส ารวจและ

ประมาณราคาได้  ขอเชิญสมาชิก อบต. ทุกท่าน ที่ช้ัน ๓ ไม่

ออกหนังสือถือว่าแจ้งด้วยวาจาเลย  ขอขอบคุณทุกท่าน      

ขอปิดการประชุม ฯ 
  
  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 

 
 

 
 

       (ลงช่ือ)      สามิตร์  ศิรฤิกษ์     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายสามิตร์   ศริิฤกษ์) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 
 



๑๗ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙  วันที่  ๒๙  

เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่........เดือน...........................พ.ศ. 

255๙  เวลา...............น. 
 

 

 

 

           (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายคล้าย  ตว้มสูงเนิน) 

 

 
 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายสมศักดิ์  พันเสนา) 

 

 
 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายสุชาติ  จิตตส์ว่าง) 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

นากลางสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙  วันที่  ๒๙  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2๕๕๙  แล้ว     

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๙  

เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 255๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

นากลาง (ช้ัน ๓) 

 

 

(ลงช่ือ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 

                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ) 

     

 

 

 

 


